
ปวีณ์กร สุรบรรณ์: ครูมือใหม่ในหมู่เด็กช่าง 
เหตุผลของคนเป็นคร ู
“มีหลายเหตุผล เหตุผลแรกคือ ตอนใกล้จะจบปริญญาตรี คิดว่าจะท าอะไรดี รุ่นพ่ีที่เขาจบไปส่วนใหญ่เป็นพนักงานธนาคาร เราคิด
ว่าเราคงท าไม่ได้ เพราะเป็นคนไม่หวาน ไม่เรียบร้อย คงไม่เหมาะกับการท างานบริการ 

“ผลการเรียนตอนน้ันเราเกรดก็โอเค เลยคิดว่าเราเป็นครูดีกว่า เพราะว่าส่วนหน่ึงเราเห็นไอดอลของเราก็คือ อาจารย์ที่สอนเรานี่
แหละ เราดูเขาสนุกสนานเฮฮา เขาเป็นกันเองกับเด็ก ด้านวิชาการเขาก็เก่ง แต่ด้านสายความสัมพันธ์ระหว่างอาจารย์กับเด็กนั้นมี
มาก เขาใส่ใจเรามาก เราก็รู้สึกว่ามันน่าจะโอเคเลยอาชีพน้ี อาจารย์มหาวิทยาลัย ก็เลยคิดว่าน่าจะเรียนต่อเพื่อให้มีคุณสมบัติเป็น
อาจารย์ได้ จึงตัดสินใจเรียนต่อปริญญาโท 

“เดิมปริญญาตรีจบสาขาวิชาสหวิทยาการสังคมศาสตร์ เป็นศาสตร์ทางด้านสังคมที่มันมีความหลากหลาย เรียนกว้างแต่ไม่ได้ลึก 
ส่วนวิชาเอก คือ เอกอาณาบริเวณศึกษาอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ล าปาง เรียนเรื่องลักษณะทาง
กายภาพ การเมือง เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม ของคนในบริเวณลุ่มแม่น้ าโขงทั้ง 6 ประเทศ พอจะเรียนปริญญาโทก็ปรึกษา
อาจารย์ว่าจะเรียนอะไรดี อาจารย์ก็บอกว่าเรียนสังคมวิทยาก็ได้ เป็น Concept ที่มันลึกกว่าสังคมศาสตร์ทั่วไป ก็เลยตัดสินใจเรียน
สังคมวิทยาท่ี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ อีกสี่ปี พอเรียนจบก็ตั้งใจสมัครงานในสายวิชาการ นักวิจัย และอาจารย์
มหาวิทยาลัย 
ถนนนี้กลับบ้าน 

“สองเดือนหลังจากเรียนจบ ระหว่างหางานท าที่กรุงเทพฯ พี่สาวก็ป่วย ไม่สบายหนัก เป็นโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรง ท าให้ไม่สามารถ
เดินได้ เราเลยตัดสินใจกลับบ้านก่อนจะได้ช่วยแม่ดูแลพี่สาว เรื่องงานค่อยว่ากัน หางานที่บ้านท าก็ได้ ระหว่างน้ันก็มีรุ่นพี่ท่ีรู้จักกัน
แนะน าให้มายื่น Resume ไว้ท่ีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย มันแปลกมากเลย คือ ยื่นไว้สองวัน อาจารย์ที่นั้นก็ติดต่อ
กลับมาเลย บอกว่ามาเป็นอาจารย์พิเศษก่อน ถือว่าโชคดีมากๆ 

“เราจึงตัดสินใจกลับบ้านทั้งๆ ที่จริงเราอยากมีอิสระ แต่ท้ายที่สุดเราก็ต้องท าเพื่อครอบครัว เสียสละเพื่อครอบครัว 

“ก่อนจะสอนเทอมแรกก็ถามหาความชัดเจนว่าสอนวิชาอะไร อาจารย์เขาบอกว่าวิชาวัฒนวิถีแห่งการด ารงชีวิต วิชาจริยธรรม
ส าหรับมนุษย์ วิชาเอเชียอาคเนย์ศึกษา ‘อ๋อ… โอเคๆ’ วันน้ันก็แอบรู้สึกดีใจลึกๆ ว่าเป็นวิชาที่มีเนื้อหาคล้ายกับเราเรียนมาตอน
ปริญญาตรี คือ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เราถนัดแน่ๆ แต่วิชาวัฒนวิถีนี่ ‘อะไรวะ งงๆ’ เลยอ่านค าอธิบายรายวิชาเอา แล้วคิดว่าไม่
น่ายากเพราะมีหนังสือให้สอนอยู่แล้ว 



 

สวัสดีครับคุณคร ู
“เราไม่ค่อยคุ้นชินกับการอยู่กับผู้ชายเยอะๆ ท้ังห้อง แล้วก็เป็นเด็กช่างด้วย เราเคยคิดว่าเด็กช่างต้องแบบเถื่อนๆ เหมือนแบบไม่
ค่อยให้เกียรติกันแน่เลย ยังคุยกับพ่ีสาวว่าดูรายชื่อมีผู้หญิง 3 คน แล้วเราจะคุยกับใคร มีแต่เด็กผู้ชาย เรารู้สึกว่าเราไม่ไว้วางใจเด็ก
นะ เรากลัว พอเข้าไปสอนคาบเเรกเราอ่านตัวอักษรย่อของสาขาว่า ‘ว.ย. วิศวกรรมยานยนต์เหรอคะ’ เด็กก็ข าใส่ แล้วก็แซวกัน 
‘มึงดูดิๆ อาจารย์บอกว่า ว.ย. วิศวกรรมยานยนต์ ฮ่าๆๆ’ เด็กตอบว่าไม่ใช่ ว.ย. … วิศวกรรมโยธาครับ’ เวลานั้นก็แอบเขินๆ อายๆ 
นะ 

“ตอนสอนก็ชอบอยู่กับเด็กผู้หญิง เวลาพักก็จะเดินไปคุยกับเด็กผู้หญิง จะไม่เดินไปคุยกับเด็กผู้ชาย แต่เด็กผู้ชายเขาก็จะ ‘อาจารย์
ครับมะม่วงไหมครับ’ ‘อาจารย์ครับน้ าไหมครับ’ เราก็เลยแบบ ‘อ๋อ… ไม่เป็นไรค่ะ’ 

“สอนไปสอนมาก็แขนชาไปท้ังแขน เพราะว่าเกร็ง เกร็งกับอาการตื่นเต้น กลัวจะจ าเนื้อหาไม่ได้ กลัวจะคุมเด็กไม่ได้ มีการจดโน๊ต
ล าดับของการท างานก็คือ หน่ึงแนะน าตัว สองอธิบายอันน้ี สามอธิบายอันน้ี ก็เขียนไปละเอียดเลยว่าประมาณกี่นาทีเพื่อบริหาร
เวลาทั้งช่ัวโมง ว่าให้เขาท าอะไร ก็ไม่กล้าปล่อยก่อนด้วยนะ กลัวอาจารย์คนอื่นว่า เด็กก็จะบอกว่า ‘อาจารย์จะสอนครบ 4 ช่ัวโมง
เลยหรอครับ’ เราก็ตอบ ‘ค่ะ ปล่อยก่อนไม่ได้ค่ะ ต้องสอนเลิกห้าโมง เดี๋ยวอาจารย์คนอื่นว่า’ ตอนนั้นไม่กล้าท าอะไรนอกกรอบเลย
เพราะเรารู้สึกว่าทุกเวลาของการเรียนมันเป็นความรับผิดชอบของเรา 

“แล้วอีกเรื่อง คือ มีวิชาอารยธรรมไทยในบริบทโลกาภิวัตน์ เราท าสไลด์ไปร้อยกว่าแผ่น สอนไปได้แค่ 1 ช่ัวโมงเอง หมดแล้วร้อย
กว่าสไลด์ วันนั้นก็ตกใจเหมือนกัน เพราะว่าเรานั่งท าสไลด์ร้อยกว่าสไลด์เราใช้เวลานานมากเลยนะ เราใช้เวลาอ่านหนังสือนานมาก 
แล้วจะไปยังไงต่อ แล้วจะพูดอะไรต่อกับเด็กนักศึกษา หมดแล้วสไลด์ เหลืออีกตั้ง 2 ช่ัวโมง ปล่อยก่อนก็ไม่กล้าปล่อย ก็งงกับตัวเอง



เหมือนกัน 
เธอ เขา เรา คร ู

“แล้วอีกอย่าง เราก็ใช้สรรพนามแทนตัวเองว่า ‘เรา’ ซึ่งคิดว่าน่าจะเป็นเรื่องปกติ เพราะตอนเรียนมหาวิทยาลัยอาจารย์ก็ใช้ค าแทน
ตัวเองว่า ‘เรา’ หรือไม่ก็ ‘พี’่ เลยคิดว่าก็ใช้ค าว่า ‘เรา’ ดีกว่า เพราะว่าไม่ได้จบครูมา ก็ไม่รู้ว่าสรรพนามที่ดีควรจะใช้อะไร ดังนั้น 
เราใช้สรรพนามจากประสบการณ์ที่เรามี ผลคือเจอเด็กห้องนึงเดินมาแล้วบอกว่า ‘อาจารย์คะ หลังจากท่ีปล่อยแล้ว ขอคุยด้วย
หน่อยได้ไหมคะ’ แล้วเขาก็บอกว่า ‘อาจารย์เลิกใช้ค าว่า ‘เรา’ ได้ไหมคะ อาจารย์ควรใช้ค าว่าครู หรืออาจารย์ได้ไหมคะ เพราะ
อาจารย์เป็นอาจารย์ มันเป็นคนละชนช้ันกับพวกหน’ู เราก็อ้ึงไป 

“มันมีชนช้ันกันด้วยเหรอ ท าไมมันต้องแบ่งอะไรขนาดนั้น’ ก็อธิบายไปว่าตามความรู้สึกของอาจารย์ ‘อาจารย์ใช้จากประสบการณ์
ตัวเองในการใช้สรรพนามอันนี้ เพราะอาจารย์ของอาจารย์เคยใช้ค าว่า ‘เรา’ แล้วก็คิดว่าการใช้ค าว่า ‘เรา’ มันเหมือนกับว่าลด
ช่องว่างระหว่างเด็กกับคร ู

“แต่ตอนนั้นก็ตกใจว่าหรือว่ามันไม่เหมาะสมจริงๆ เขาต้องใช้ค าว่า ‘คร’ู หรือ ‘อาจารย’์ จริงๆ ก็เป็นประเด็นมากเหมือนกัน หลังๆ 
ก็ยังติดใช้ค าว่าเรา แต่เด็กกลับชอบไปแล้ว เพราะเหมือนกับอาจารย์เป็นกันเอง เด็กบอกว่าเข้าถึงอาจารย์ง่ายขึ้น 

ครูกล้าฟัง 
“รู้จักโครงการครูกล้าสอนจาก Facebook ของอาจารย์เพ็ญศิริ พันพา (อาจารย์สอนสมัยปริญญาตรี) เห็นแล้วสนใจ เพราะมีเรื่อง
การพัฒนาสื่อในการเรียนการสอน ก็เลยตัดสินใจมา 

“ปกติเราไปอบรมที่ไหนมันไม่ค่อยได้อะไร อยากจะเอา Activity Based Learning ใส่เข้าไปในวิชาเรียน แต่เรานึกไม่ออกว่าเรา
ต้องท าอะไรบ้าง มีกิจกรรมอะไรบ้าง เหมือนเราไม่เคยผ่านการใช้มันมา ไม่เคยผ่านการอบรม ไม่รู้ว่ามีเครื่องมืออะไรบ้าง ก็เลยคิด
ว่าเขาน่าจะสอนเรา 

“ส าหรับโมดูลแรก (มี 3 โมดุล) จากเดิมที่เราเคยเป็นครูที่พูดมากกว่าฟัง โมดูลนี้สอนให้เรารู้จักท่ีจะฟังบ้าง ขณะเดียวกันเขาก็สอน
ให้เราหัดตั้งค าถามทรงพลัง คือโดยปกติการศึกษามันบอกให้เด็กเป็น Childs Center ก็คือ เด็กเป็นศูนย์กลางของการเรียนรู้ แต่
การเรียนรู้ทุกวันนี้มันมีแต่ครูป้อน ครูตัดสินใจแทน ครูคิดแทน ครูชี้น า ก็เลยคิดว่า จริงๆ เด็กมีศักยภาพ แม้แต่ตัวเราเองที่น่ังเป็น
นักเรียนในโมดูลนี้ เราก็มีศักยภาพนะ แต่เราต้องรอจังหวะก่อน รอจังหวะของการแสดงออก แล้วต้องมีพื้นท่ีเปิดด้วย เปรียบเทียบ
กับกรณีเราเป็นผู้สอน ถ้าเราไปอยู่หน้าห้อง ต่อไปก็ต้องเปิดพื้นที่ให้เด็กบ้าง ให้เด็กพูดบ้าง แทนท่ีเราจะพูดมากกว่า เพราะบางทีสิ่ง
ที่เขาพูดอาจจะสะท้อนความคิด อาจจะสะท้อนความรู้สึกหรือความต้องการลึกๆ ของเขาออกมา แล้วเราก็ค่อยๆ หาสิ่งท่ีเขามี
ศักยภาพอยู่ในตัว 

“จากนี้เราน่าจะออกแบบการเรียนการสอนใหม่ ไม่อยากโฟกัสที่เนื้อหาแบบบรรยาย เพราะว่าเด็กฟังบรรยายไม่เกิน 10 นาที ท่ี
เหลือเด็กก็สติแตกแล้ว แล้วเด็กในยุคนี้เขาไม่ได้มานั่งฟัง จริงๆ เขาหาอ่านเองก็ได้ เราปล่อยให้อ่านเองก็ได้ แต่จะท ายังไงให้ดึง
ความสนใจของเด็กกลับมาที่ตัวเนื้อหา มากกว่าท่ีจะใส่เนื้อหาให้เขา เราอาจจะต้องใช้กิจกรรม เกม ดึงออกมา แล้วเกมบางส่วนท่ีได้
จากการอบรมครั้งนี้ก็คิดว่าน่าจะเอาไปใช้ได้ โดยเฉพาะวิชาสายสังคมอยู่แล้ว เอาไปออกแบบได”้ 

– โบว์ ปวีณ์กร สุรบรรณ์ อาจารย์ประจ าหลักสูตรรายวิชาสังคมศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
วิทยาเขตสงขลา 


